

สุราษฎร์ธานีอ่วม!

น้ำป่าถล่ม 3 อำเภอ บ้านพังอื้อ-ดับ1ศพ เตือนภาคใต้ฝนหนัก

อุตุฯชี้พายุดีเปรสชันอ่าวเบงกอล ส่งผลให้ภาคใต้
เกิดฝนตกหนัก เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลาก เผยสัปดาห์หน้าไทยเข้าสู่ฤดูฝน
ภาคมีพายุ 2 ลูก ถล่มหนักทั่วไทย ส่วนชาว
สุราษฎร์ธานี 3 อำเภอ อ่วมหนัก น้ำป่าพัดบ้านพัง
ข้าวของเสียหาย ▶▶▶ ต่อ : ภาคใต้ - หน้า 2

ภาคใต้

ดินโคลนทับถมทั่วบริเวณ เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจ-
ช่วยเหลือแล้ว

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม น.ส.ชมภารี
ชมภูธรณี อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่
ได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุ
ดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอล” มีรายละเอียด
ดังนี้ เวลา 04.00 น. วันที่ 8 พฤษภาคม 2565
พายุดีเปรสชันบริเวณอ่าวเบงกอลตอนกลาง
มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 11.0 องศาเหนือ
ลองจิจูด 90.0 องศาตะวันออก กำลังเคลื่อนตัว
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว
ประมาณ 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วลม
สูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ 55 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุ
ไซโคลนมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นไปปกคลุม
อ่าวเบงกอลตอนบนในช่วงวันที่ 9-10 พฤษภาคมนี้

พายุนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อตรงกับ
ประเทศไทย แต่จะทำให้ลมตะวันออกเฉียงใต้
ที่พัดปกคลุมประเทศไทย อ่าวไทย และทะเล
อันดามัน มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง
ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตก
ต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝน
ตกหนักมากในบริเวณภาคใต้ ขอให้ประชาชน
บริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
และฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม
ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ สำหรับคลื่นลม
ในทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูง
ประมาณ 2 เมตร ขณะที่อ่าวไทยทะเลมีคลื่น
สูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมี
คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือ
ด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงบริเวณที่
มีฝนฟ้าคะนอง

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ว่
ประเทศไทยเตรียมเข้าสู่ฤดูฝนปี 2565 อย่าง
เป็นทางการในสัปดาห์หน้า เมื่อต้นคาดว่า
ฤดูฝนปีนี้จะเริ่มต้นช่วงปลายสัปดาห์ที่ 2 ของ
เดือนพฤษภาคม และจะสิ้นสุดประมาณกลาง
เดือนตุลาคม โดยช่วงแรกฝนจะตกต่อเนื่อง
จนถึงต้นเดือนมิถุนายน จากนั้นช่วงกลาง
เดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิด
ฝนทิ้งช่วง ซึ่งเป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์
เอลนีโญ และลานีญา ถัดมาเดือนสิงหาคมถึง
กันยายน ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่น เกิด
ฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
และน้ำป่าไหลหลากได้ ฤดูฝนปีนี้คาดว่าจะมี
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าประเทศไทย 2 ลูก
โดยมีโอกาสสูงที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือช่วงเดือน
สิงหาคมหรือกันยายน ขณะที่ปริมาณฝนรวมทั้ง
ช่วงฤดูฝนจะสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 3 ต่ำกว่า
ปีที่ผ่านมาที่สูงกว่าปกติอยู่ที่ร้อยละ 8

สำหรับช่วงฤดูร้อนไทยปี 2565
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียส
เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากลักษณะ
อากาศแปรปรวนและมีฝนตกเป็นระยะๆ จาก
ปรากฏการณ์เอลนีโญ และลานีญา ที่ทรงตัว
อยู่ที่ร้อยละ 50-55 ทำให้อากาศไม่ร้อนจัด
อย่างไรก็ดี สภาพอากาศแปรปรวน โดย
ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนัก
บางแห่งขณะนี้ เกิดจากหย่อมความกดอากาศ
ต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่าง มีแนวโน้ม
จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะ
เคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอล
ตอนบนในช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคมนี้

ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงในพื้นที่ติด
เทือกเขา อ.ไชยา อ.ท่าฉาง และ อ.วิภาวดี ส่งผล

ให้บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำพัดไปทิ้งหลัง
ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดยนายชูศักดิ์
เจ้าของบ้านเลขที่ 63/4 หมู่ 8 บ้านคลองไส
ต.ตะกุกใต้ อ.วิภาวดี ที่ถูกน้ำป่าไหลหลาก
เข้าบ้าน ต้องหนีเอาชีวิตรอด หอบทรัพย์สิน
ออกมาได้เพียงเครื่องตัดหญ้าและรองเท้า

ด้านนายสมพร อินทรธณี กำนัน
ต.ตะกุกใต้ ระบุว่า มีชาวบ้านที่บ้านพังเสียหาย
ทิ้งหลังประมาณ 14 ครัวเรือน และเสียหาย
บางส่วนอีกกว่า 20 ครัวเรือน ต้องอาศัยบ้าน
ญาติเป็นการชั่วคราว ขณะที่หลายครอบครัว
ขาดแคลนเสื้อผ้า อุปกรณ์ประกอบอาหารและ
ของใช้ที่จำเป็น ซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะ
เร่งดำเนินการสำรวจและช่วยเหลือชาวบ้านให้
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด

อย่างไรก็ดี สำหรับสถานการณ์
โดยรวมพบว่ามีบ้านเรือนถูกดินโคลนทับถม
จำนวนมาก เช่นเดียวกับเส้นทางสัญจรยังมี
โคลนเป็นระยะ รวมทั้งมีคอสะพานขาดหลาย
จุด ซึ่งทาง อบจ.สุราษฎร์ธานี ได้นำเครื่องจักร
เข้าให้การช่วยเหลือซ่อมแซมในเบื้องต้นเพื่อ
ให้กลับมาใช้งานได้พร้อมกับวางแผนซ่อมแซม
ให้ปกติเหมือนเดิมโดยเร็ว

ทั้งนี้ พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ
รวม 3 ตำบล 10 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน 328 ครัวเรือน 1,065 ราย
มีเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ทราบชื่อคือ นายไช้ชาน อายุ
30 ปี ชาวเมียนมา ที่สูญหาย เนื่องจากถูก
กระแสน้ำพัดในระหว่างขับจักรยานยนต์ข้าม
ด้านหลังท่าระบายน้ำพื้นที่ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง
โดยพบศพเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

รายงานข่าวแจ้งว่า พื้นที่ซึ่งได้ผลกระทบ
มากที่สุดคือ อ.วิภาวดี บริเวณ ต.ตะกุกเหนือ
หมู่ 1, 7, 8, 9, 11, 13 และ 15 มีบ้านพัง
เสียหายทิ้งหลัง 4 หลัง เสียหายบางส่วน

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14984

หน้า: 1(บน), 2

Col.Inch: 58.99

Ad Value: 73,737.50

PRValue (x3): 221,212.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: สุราษฎร์ธานีอ่วม! น้ำป่าถล่ม 3 อำเภอ บ้านพัง อี้อ-ดับ 1 ศพ เตือนภาคใต้ฝนหนัก

20 หลัง ประชาชนได้รับผลกระทบ 250 ครัวเรือน 750 คน รองลงมาคือ อ.ไชยา ที่ ด.ปากหมาก หมู่ 7 มีบ้านพังเสียหายทั้งหลัง 7 หลัง เสียหาย บางส่วน 8 หลัง ประชาชนได้รับผลกระทบ 45 ครัวเรือน 180 คน และอ.ท่าฉาง ที่ ด.ปากฉลุย หมู่ 4 และ 5 มีบ้านเรือนพังเสียหายบางส่วน 1 หลัง มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ประชาชนได้รับผลกระทบ 33 ครัวเรือน 135 คน

นายวิฑูรย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ได้สั่งการให้ความช่วยเหลือประชาชน และส่งกำลังทหาร มทบ.45 นพค.46 กองบิน 7 ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศูนย์ ปภ.เขต 11 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี เข้าดำเนินการเปิดเส้นทางที่มีขยะ ต้นไม้และ เศษไม้ที่ถูกระแสน้ำพัดมา ให้สามารถนำ สิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ และความเสียหายที่เกิดขึ้น